

### ระเบียบวิธีในการวิจัย

ในบทนี้จะเสนอลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัย เริ่มจากประชากรในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ

#### ประชากรในการวิจัย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จำกัดขอบเขตไว้ว่าจะเป็นการศึกษา นักธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักธุรกิจชั้นนำในท้องถิ่นนั้นๆ โดยได้ติดต่อขอรายชื่อสมาชิกจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้วิจัยได้คัดเลือกซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทย ออก คัดนักธุรกิจซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท ธนาคาร จากส่วนกลางออก หลังจากนั้น จะคัดเลือกรายชื่อ นักธุรกิจชั้นนำในจังหวัดนั้น มาเป็นประชากรในการวิจัย จำนวน 55 คน ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)

#### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนในการสัมภาษณ์ (interview) จะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการบันทึกเทป

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับประสบการณ์ทางการเมือง

ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

ตอนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้ามาจำกัดขอบเขตและควบคุม

ตอนที่ 5 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการ

เพื่อความรวดเร็ว และการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน

ตอนที่ 6 เกี่ยวกับความต้องการผู้บริหารท้องถิ่นอิสระ

ตอนที่ 7 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรจะมีอยู่ในฐานะช่วยเหลือสนับสนุน

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้อาศัยการศึกษาจากทฤษฎี วิทยานิพนธ์งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและเนื้อหาที่จะสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้นำแบบสอบถามไปทดสอบกับนักธุรกิจ จำนวน 20 ท่านเพื่อหาความเที่ยงตรงและนำแบบสอบถามไปตรวจสอบกับอาจารย์เพื่อความถูกต้องและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)

### วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาคั้งนี้ ได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้จำนวน 55 ชุด และได้จัดส่งซ้ำสำหรับผู้ที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน 3 สัปดาห์หลังจากจัดส่งแบบสอบถามไปครั้งแรกและที่จัดทำส่งซ้ำ ปรากฏว่าแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนและสมบูรณ์มีจำนวน 46 ชุด ซึ่งคิดเป็น 83.6 เปอร์เซ็นต์ส่วนการสัมภาษณ์ ได้สัมภาษณ์นักธุรกิจจำนวน 7 ท่าน โดยการบันทึกเทป

### วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยคั้งนี้ ได้แบ่งส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และหาค่าร้อยละ จากข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเมืองจะจัดแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีประสิทธิภาพทางการเมืองคือผู้ตอบแบบสอบถาม "เป็น" ในข้อที่ 5 "สนับสนุน" ในข้อที่ 6 "เคย" ในข้อที่ 7 นอกจากนี้แล้วจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพทางการเมือง จากนั้นจะนำมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

ตอนที่ 2 เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และหาค่าร้อยละ จากคำถามในข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 40

ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ผู้วิจัยให้คะแนน  
ดังนี้

หากตอบว่า "เห็นด้วย" ในข้อที่ 9,10,12,14 "ควร" ในข้อที่ 11 "พร้อมแล้ว" ใน  
ข้อที่ 13

หากตอบต่างจากข้างต้น ให้ข้อละ 0 คะแนน

คะแนนจากข้างต้น จะนำมารวมคะแนนเพื่อ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ โดยมี  
หลักเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 0 - 2 คะแนน หมายถึง ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  
อยู่ในระดับต่ำ

คะแนน 3 - 4 คะแนน หมายถึง ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  
อยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 5 - 6 คะแนน หมายถึง ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  
อยู่ในระดับสูง

ตอนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้ามาจำกัดขอบเขต และควบคุม ผู้วิจัยให้  
คะแนนดังนี้

หากตอบว่า "เห็นด้วย" ในข้อที่ 15,19,20,21 "ไม่ควร" ในข้อที่ 16,22  
"ควรมีอำนาจ" ในข้อที่ 17 "ควรมอบอำนาจ" ในข้อที่ 18 "ไม่มีอำนาจ" ในข้อที่ 23

หากตอบต่างจากข้างต้น ให้ข้อละ 0 คะแนน

คะแนนจากข้างต้น จะนำมารวมคะแนนเพื่อ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ โดยมี  
หลักเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 0 - 3 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้ามาจำกัดขอบเขตและ  
ควบคุมอยู่ในระดับต่ำ

คะแนน 4 - 6 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้ามาจำกัดขอบเขตและ  
ควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 7 - 9 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐไม่ควรเข้ามาจำกัดขอบเขตและ  
ควบคุมอยู่ในระดับสูง

ตอนที่ 5 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการเพื่อความรวดเร็ว และการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยให้คะแนนดังนี้

หากตอบว่า "เห็นด้วย" ให้ร้อยละ 1 คะแนน

หากตอบว่า "ไม่เห็นด้วย" ให้ร้อยละ 0 คะแนน

คะแนนจากข้างต้น จะนำมารวมคะแนนเพื่อ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 0 - 1 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการเพื่อความรวดเร็ว และการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอยู่ในระดับต่ำ

คะแนน 2 - 3 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการเพื่อความรวดเร็ว และการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 4 - 5 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการเพื่อความรวดเร็ว และการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอยู่ในระดับสูง

ตอนที่ 6 เกี่ยวกับความต้องการผู้บริหารอิสระ ผู้วิจัยให้คะแนนดังนี้

หากตอบว่า "เห็นด้วย" ในข้อที่ 29, 30, 32, 34, 35, 36 และตอบว่า "ไม่เห็นด้วย" ในข้อที่ 31, 33 ให้ร้อยละ 1 คะแนน

หากตอบว่า "เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย" ต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ร้อยละ 0 คะแนน

คะแนนจากข้างต้น จะนำมารวมคะแนนเพื่อ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ โดยมี

หลักเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 0 - 2 คะแนน หมายถึงความต้องการผู้บริหารอิสระอยู่ในระดับต่ำ

คะแนน 3 - 5 คะแนน หมายถึงความต้องการผู้บริหารอิสระอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 6 - 8 คะแนน หมายถึงความต้องการผู้บริหารอิสระอยู่ในระดับสูง

ตอนที่ 7 เกี่ยวกับความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีอำนาจเหนือ สนิบสนุน ผู้วิจัยให้คะแนนดังนี้

หากตอบว่า "เห็นด้วย, ควรกำหนดมาตรฐาน" ให้ร้อยละ 1 คะแนน

หากตอบว่า "ไม่เห็นด้วย, ไม่ควรกำหนดมาตรฐาน" ให้ร้อยละ 0 คะแนน

คะแนนจากข้างต้น จะนำมารวมคะแนนเพื่อ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ โดยมี

## หลักเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 0 - 1 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะอยู่ในฐานะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ในระดับต่ำ

คะแนน 2 - 3 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะอยู่ในฐานะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 4 คะแนน หมายถึงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะอยู่ในฐานะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ในระดับสูง



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย